

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.00 ตลาดรอดิตตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ให้กรอบวันนี้ 33.90-34.10

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.00 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.99/34.00 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเข้านี้เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคและตลาดโลก โดยเป็นไปตามแรงซื้อระยะสั้นช่วงสิ้นเดือน ประกอบกับราคาทองคำที่ปรับลดลง ทั้งนี้ เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคยังคงรับข่าวทำที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.90 - 34.10 บาท/ดอลลาร์ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2567 (ประมาณการครั้งที่ 2) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังรอดิตตามดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้เป็นหลัก

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 144.39/40 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 144.20 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1132/1133 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1139 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 33.993 บาท/ดอลลาร์
- รมช.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน ไทยแลนด์ โฟกัส 2024 หัวข้อ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จุดพลังการเติบโต ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงผงกหัวขึ้นมาแล้ว โดยคาดว่าปี 67 จะขยายตัว 2.3-2.8% ต่อปี เมื่อเศรษฐกิจไทยมีความน่าสนใจมากขึ้น ทุกอย่างสะท้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นของไทยให้อยู่ในทางที่ดีขึ้นจะสร้างแรงดึงดูดนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
- ตลท.ยกยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก มุ่งตลาดทุนแห่งอนาคต ในงาน "ไทยแลนด์โฟกัส 2024" ดึงเสนห์หุ้นไทยฟื้น ก.ล.ต.เชื่อมั่น "รีฟอร์มตลาดทุน" หนุนฟื้นโตโฟลว์ไหลกลับ "ภากร" มั่นใจหุ้นไทยพลิกเป็น "ขาขึ้น" หลังภาพ นโยบายเศรษฐกิจชัด รัฐบาลเร่งดันจีดีพี ด้านความไม่มั่นใจการเมืองน้อยลง ลุ้นตลาดขาขึ้น หลังราคาหุ้นต่ำสุดรอบ 5 ปี สวนทางกำไร บจ. สูดแกร่งรอบ 6 เดือน โตสูงสุดนับจากช่วงโควิด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งต้องปิดให้บริการ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง 57,092 คน มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวหายไป 491 ล้านบาท จ้างงานลดลง 628 คน มูลค่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวหายไป 200 ล้านบาท รายได้จากภาษีที่รัฐได้รับหายไป 24 ล้านบาท

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันพุธ (28 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนอย่างคึกคัก ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (28 ส.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาดำเนินการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเงินเฟ้อและแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

- ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงอาจถึงเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่เขาก็ต้องการความมั่นใจก่อนจะดำเนินการดังกล่าว

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2567 (ประมาณการครั้งที่ 2) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค.

- นักลงทุนจับตาดำเนินการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้